

มติย่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ฉบับที่ ๕

เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง (ร่าง) แนวทางการกำหนดแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ และการจัดตั้งหน่วยงานใหม่
ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ของมหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ได้พิจารณาเรื่อง (ร่าง) แนวทางการกำหนดแผนการเปิดหลักสูตรใหม่และการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ของมหาวิทยาลัย แล้ว

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงมีมติเห็นชอบแนวทางการกำหนดแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ และการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ เพื่อเตรียมการวางแผนและแนวนโยบายการดำเนินงานด้านหลักสูตรใหม่และหน่วยงานใหม่ของมหาวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ดังนี้

ด้านหลักสูตรใหม่

๑) คณะ/ส่วนงานที่ได้รับการบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ ของมหาวิทยาลัย และไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด จะถือว่าตกแผนฯ และหากจะเสนอขอบรรจุไว้ในแผนฯ ๑๓จะต้องนำมาพิจารณาใหม่อีกครั้ง

๒) หลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาตรี ไม่มีการขยายเพิ่มจำนวน หากส่วนงานประสงค์จะเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี จะต้องยุบเลิกหลักสูตรที่มีอยู่เดิม และทดแทนด้วยหลักสูตรใหม่ ยกเว้นเป็นหลักสูตรใหม่ที่มีการบูรณาการระหว่างสาขาวิชาต่างๆ และสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ทั้งนี้ จะต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้เรียนและมีความพร้อมด้านทรัพยากรการศึกษา บุคลากร งบประมาณ และความจำเป็นเหมาะสมด้วย

๓) หลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา หากเป็นหลักสูตรสองภาษา หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศ สามารถเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาได้ ทั้งนี้ จะต้องคำนึงถึงศักยภาพและความพร้อมด้านทรัพยากรการศึกษา บุคลากร งบประมาณ คุรุภัณฑ์การศึกษา และห้องปฏิบัติการ/ห้องเรียน เป็นต้น ตลอดจนสอดคล้องกับแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

๔) หลักสูตรใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษา ควรเน้นหลักสูตรแผน ก. และการตีพิมพ์ผลงานของนักศึกษาเป็นสำคัญ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ทั้งนี้ให้ส่วนงานพิจารณาถึงความต้องการของภาครัฐ เอกชนและภาคอุตสาหกรรมตามจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชาและวิชาชีพ โดยพิจารณาอย่างรอบคอบถึงศักยภาพและความพร้อมด้านทรัพยากรการศึกษา บุคลากร และงบประมาณ ตลอดจนถึงแนวทางการพัฒนาอาจารย์ประกอบด้วย

๕) หากรัฐบาลหรือองค์กรระดับชาติมีนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพและความพร้อม ส่วนงานสามารถเสนอโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการดังกล่าวได้ ในลักษณะโครงการพิเศษ ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากรต่างๆ จากรัฐบาลโดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเป็นกรณีไป

ด้านหน่วยงานใหม่

๑) มิให้มีการเสนอขอจัดตั้งคณะ/ส่วนงานใหม่ เนื่องจากมติ ครม. มิให้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ หากส่วนราชการใดประสงค์จะจัดตั้งส่วนงานใหม่เป็นการภายในจะต้องคำนึงถึงศักยภาพและความพร้อมและจะต้องไม่เป็นเหตุให้เพิ่มอัตรากำลังและงบประมาณ

๒) คณะ/ส่วนงานที่จัดตั้งเกิน ๑๐ ปีขึ้นไป มิให้เพิ่มจำนวนภาควิชา/หน่วยงาน หากจะจัดตั้งภาควิชาใหม่/หน่วยงานใหม่ต้องยุบเลิกภาควิชา/หน่วยงานที่เคยได้รับการจัดตั้งไว้เดิม

๓) คณะ/ส่วนงานที่จัดตั้งใหม่ หากประสงค์จะจัดตั้งหน่วยงานใหม่ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาขอให้พิจารณาปรับปรุงพัฒนาสร้างสรรค์ภารกิจที่มีให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ และบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเสียก่อน

๔) มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อการวิจัยและพัฒนา แสวงหาความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงยั่งยืน ตลอดถึงการนำมหาวิทยาลัยเข้าสู่ประชาคมโลก

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัญญู จตุรพณิชย)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ